

Số: 213 /BC- VTL

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH**  
**VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2022**

**I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH**

Năm 2022, Viện Thuốc lá không được giao thực hiện các nhiệm vụ công ích hoặc đầu thầu.

**II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP**

**1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường**

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh năm 2022, Viện Thuốc lá luôn tuân thủ và đảm bảo chấp hành đúng các quy định, tiêu chuẩn của pháp luật về bảo vệ môi trường. Từ nhiều năm qua, trong hoạt động đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá, Viện đã triển khai có hệ thống Chương trình sản xuất thuốc lá bền vững (STP). Trong đó qua các đợt tập huấn cho các hộ nông dân trồng thuốc lá, Viện đã lồng ghép các nội dung về bảo vệ môi trường như: biện pháp về bảo tồn đất, bảo tồn nước, đa dạng sinh học và giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đúng quy định, không sử dụng củi rừng tự nhiên và than đá để sấy thuốc lá, đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, trong năm 2022 Viện Thuốc lá tiếp tục chuyển giao xây mới lò sấy thuốc lá mới theo nguyên lý thoát ẩm qua đường ống khói cho các hộ nông dân vùng trồng nguyên liệu các tỉnh Cao Bằng với số lượng hơn 150 lò sấy. Kết quả sử dụng lò sấy mới cho thấy lượng tiêu hao nhiên liệu cho 01 kg thuốc lá khô khi sấy bằng lò sấy mới giảm gần 40% so với lò sấy truyền thống đã góp phần giảm thiểu một lượng lớn khí thải ra môi trường.

Ngoài ra, từ kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ “Nghiên cứu ứng dụng phân rom rạ ủ vi sinh, phân hữu cơ sinh học nhập khẩu vào sản xuất nguyên liệu thuốc lá vàng sấy theo hướng bền vững ở phía Bắc”, Viện đã tiếp tục chuyển giao kết quả nghiên cứu áp dụng vào sản xuất nguyên liệu thuốc lá cho các hộ nông dân vùng trồng nguyên liệu thuốc lá tại Cao Bằng, giúp người nông dân hạn chế tình trạng đốt rom rạ và tạo ra phân hữu cơ ủ vi sinh từ nguồn rom rạ tại chỗ làm phân bón cho cây thuốc lá.

**2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội**

Viện Thuốc lá luôn ý thức được trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và cộng đồng. Cũng như trong nhiều năm trước, trong năm 2022, Viện Thuốc lá đã vận động cán bộ công nhân viên tham gia các hoạt động từ thiện xã hội như ủng hộ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt và nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực về an sinh xã hội khác với số tiền là 25 triệu đồng. Toàn thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Viện

